



ประกาศ เทศบาลตำบลดอนอะราง


เรื่อง ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆ
ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลดอนอะราง

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการขอรับ
บริการจากเทศบาลตำบลดอนอะราง และเพื่อความรวดเร็ว ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ครั้งที่๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และปฏิบัติตามคำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๖๐ ข้อ๑๗ กำหนดว่า “ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ใดกำหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดทะเบียน หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสาร
ที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้น เพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต
ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดทะเบียน หรือรับแจ้งนั้นที่จะต้องดำเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการ
เช่นว่านั้น ส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าว มาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอำนาจ
ดังกล่าวประสงค์ได้สำเนาเอกสารนั้น จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจด
แจ้งหรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอำนาจนั้นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือ
จดทะเบียนหรือผู้แจ้ง”

เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการ
(รายละเอียดปรากฏตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณายกเลิกสำเนาเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นางเกษม บุตรวิชา)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนอะราง

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเอกสารกระบวนงานของเทศบาลตำบลดอนอะราง

ชื่อกระบวนงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><u>งานสำนักปลัด</u></p> <p>- การจดทะเบียนพาณิชย์</p>	<p>- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>- กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p>
<p><u>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</u></p> <p>- การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน</p>	<p>- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>- กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐-(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๑</p>
<p><u>กองสวัสดิการสังคม</u></p> <p>- การขอลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ</p> <p>- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ</p> <p>- เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์</p>	<p>- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน</p> <p>- กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร</p>	<p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๕๔(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑และ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๖๐(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๖๑ และ(ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒</p> <p>-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘</p>

ชื่อกระบวนการงาน	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
กองสวัสดิการสังคม - การขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ.๒๕๖๒
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - การรับนักเรียนเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนอระวาง	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
กองคลัง - งานจัดเก็บภาษี - การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	- พระราชบัญญัติ پای พ.ศ.๒๕๑๐ - พระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ - เก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบความถูกต้องในการชำระภาษีในภายหลัง - ลงข้อมูลในระบบ E-lass
กองช่าง - การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร - การขออนุญาตขุดดินและถมดิน	- ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร	- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๘ - พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ชื่อกระบวนการ	แนวทางปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p><u>กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การขออนุญาตตามเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลดอนอะราง - ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร - ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - ยกเลิกการเรียกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน - กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้กับประชาชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าว และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการทำสำเนาเอกสาร 	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ - ในหมวด๓ ว่าด้วยเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - หมวด๕ ว่าด้วยเรื่องเหตุรำคาญ - หมวด๖ ว่าด้วยเรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ - หมวด๗ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - หมวด๘ ว่าด้วยเรื่องตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่เสสมอาหาร - หมวด๙ ว่าด้วยเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ